



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การเปิดใช้อาคารหรือสถานที่ และการปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อ้างถึง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 8/2565) นั้น มหาวิทยาลัยมหิดล
เห็นควรให้ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ส่วนงาน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย
การฝึกอบรม การประชุม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมากได้ กรณีจัดกิจกรรมที่มีนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม มากกว่า 2,000 คน ให้ส่วนงานหรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมแจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล เพื่อให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบ ก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยให้
ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
มาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การเว้นระยะห่าง การจัดพื้นที่ให้มี
การระบายถ่ายเทอากาศที่ดี การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยชุดตรวจ ATK ฯลฯ เพื่อเป็นการ
เฝ้าระวังและกำกับติดตามไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดแบบกลุ่มก้อน (Cluster)
- 2) ให้ส่วนงานและหน่วยงานในพื้นที่ศาลายาที่มีความพร้อมเชิงพื้นที่และความพร้อมในการปฏิบัติ
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามข้อกำหนดและประกาศที่อ้างถึงข้างต้น สามารถเปิดพื้นที่ให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงาน
เต็มเวลาในพื้นที่ได้ตามปกติ

- 3) ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือพื้นที่ที่อากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล